

ถาม - ตอบ

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ฉบับแก้ไข)

กิจกรรมย่อย การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

ถาม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ย ระดับประเทศ มีการจัดอยู่ไหม

ตอบ : มีการจัดกิจกรรมอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์

ถาม : กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช. ต้องเป็นเป้าหมายเฉพาะศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์หลัก) เท่านั้นไหม

ตอบ : จังหวัดสามารถเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์หลัก) หรือ ศูนย์เครือข่ายได้ ขอให้เป็นศูนย์ที่เกษตรกรมีความต้องการ/สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้

ถาม : กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตต้อง เลือกแปลงเรียนรู้ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์หลัก) เท่านั้นไหม

ตอบ : จังหวัดสามารถเลือกแปลงเรียนรู้จากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์หลัก) หรือ ศูนย์เครือข่าย ได้ และในส่วนของกิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ ควรเป็นจุดเดียวกับศูนย์ฯ ที่ได้เข้ารับการอบรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช.

ถาม : กิจกรรมประเมินการขับเคลื่อนการพัฒนา ศดปช. ในพื้นที่ สามารถใช้งบประมาณนี้ทำอะไรได้บ้าง

ตอบ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิน ศดปช. และ / หรือเตรียมความพร้อมในการประกวด ศดปช. ของระดับจังหวัด และระดับเขต สามารถใช้งบประมาณนี้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของจังหวัดและเขต

ถาม : เกณฑ์การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ยังใช้เกณฑ์เดิมไหม

ตอบ : เกณฑ์การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น จะมีการปรับเปลี่ยน โดยมติจากคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง และจะมีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมนี้ด้วย

ถาม : การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรณีใช้เงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (พลางไปก่อน) ทำอย่างไรได้บ้าง

ตอบ : ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยอ้างอิงแผนปฏิบัติงานตามคู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับแก้ไข) หรือเป็นไปตามความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงานแต่ละจังหวัด

ถาม : กิจกรรมประกวด ศตปช.ดีเด่น ระดับจังหวัด งบประมาณมาในครั้งแรก ต้องประกวดให้เสร็จ
ภายในเมื่อไหร่

ตอบ : จังหวัดสามารถดำเนินการวางแผนตามแผนปฏิบัติงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งไว้ให้
(ตั้งแต่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ถึง เดือนเมษายน 2567) หรือตามความเหมาะสมของจังหวัด

ถาม : การใช้เงินประจำปี 2566 (พลางไปก่อน) หากใช้จ่ายภายใน 6 เดือนไม่หมด ทางกรมฯ จะตัดคืน
งบประมาณเลยหรือไม่

ตอบ : กรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีการตัดคืนงบประมาณในกรณีนี้ ทุกหน่วยงานสามารถใช้จ่ายได้ถึงสิ้น
ปีงบประมาณ (30 กันยายน 2567)

ถาม : ใน e-project มีกิจกรรมศึกษาดูงานให้บันทึก (ซึ่งใน คง. ที่จัดสรรงบประมาณงวดแรกไม่มี
กิจกรรมนี้) จังหวัดจะดำเนินการอย่างไร และกรมฯ จะโอนงบกิจกรรมนี้ในเดือนไหนคะ **รบกวน
พิจารณาค่างาน ใน e-project ให้สอดคล้องกับคง. และคู่มือ ที่จะลงไป**

ตอบ กิจกรรมศึกษาดูงานเครือข่ายภายในจังหวัด จะเป็นการโอนในครั้งหลัง (ถ้าได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ) กรณีดังกล่าว อาจเป็นไปได้ว่าเกิดการคลาดเคลื่อนตอนกรมฯ บันทึกลงระบบ ได้ประสานงาน
กองแผนงาน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ถาม : โครงการปุ๋ยอินทรีย์ ปีนี้กรมฯ ได้กำหนดเป้าหมายปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของแต่ละจังหวัดให้
ใหม่ หรือกรมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ขอให้ใช้เป้าหมายปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เหมือนปีที่แล้ว (เนื่องจากปีที่แล้วกรมฯ ได้ให้จังหวัดกำหนด
แผนการผลิตเอง) ทั้งนี้ กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง